

# Không mang các vật bị nhiễm bẩn vào căn hộ công nghiệp của bạn

Release Date: Tháng 6 19, 2018

Ngay khi bạn sắp phát triển căn hộ ở khu vực bằng cách làm sạch, phải nhớ lo ngại về các vật bị nhiễm bẩn

AUSTIN, Texas — Trước khi mang bất kỳ vật nào vào căn hộ công nghiệp của FEMA/ Văn phòng Tài trợ Đất đai Tổng quát Texas (General Land Office, GLO), hãy báo về sự cố khi căn hộ bằng cách vật bị hoặc xử lý các vật có thể bị nhiễm bẩn bị sắp phát triển căn hộ.

Nếu bạn tìm thấy dấu hiệu của sinh vật, chướng khí như nấm mốc, trong căn hộ của bạn, hãy nhanh chóng xử lý. Làm sạch những vật này nhanh chóng và đúng cách sẽ giúp ngôi nhà trở lại căn hộ lành mạnh hơn.

Thật khó khi bị dị ứng hay yêu thích, bú bê của con gái hoặc bất kỳ vật quý giá nào khác bị báo về cuộc sống lành mạnh cho người thân và ngôi nhà mới của bạn. Tuy nhiên, cách báo về tất cả là làm sạch, sự không có vật bị các vật bị nhiễm bẩn như một phần của sáchคู่มือ cùng.

Trước khi bạn chuyển vào căn hộ công nghiệp của mình, hãy kiểm tra những việc làm bằng các vật liệu để phát triển khu vực, chướng khí như:

- Các vật dụng và các vật liệu khác, và các vật liệu xử lý khác
- Các vật dụng bằng thép, nhôm và kim loại và các vật dụng khác làm bằng vật liệu công nghiệp hoặc không xử lý



FEMA

Page 1 of 3

Nếu bạn cho rằng ?? ??c của mình ?ã bị nhiễm vi khuẩn, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (Environmental Protection Agency, EPA) khuyên bạn nên suy nghĩ càng sớm càng tốt. Những lời khuyên khác của EPA bao gồm:

- Rửa sạch nấm mốc khi bị mốc càng sớm càng tốt ngay lập tức và ngay lập tức
- Nếu bạn có thể phát triển hoặc bám ??y các khoang trống và kệ gỗ của vật liệu xốp. Bạn có thể phải vứt bỏ vật liệu thêm nữa nếu bạn có ý định vứt bỏ chúng bị nhiễm khuẩn
- Nếu bạn không chắc chắn cách làm sạch mốc ?? vật liệu của bạn ?ó là mốc ?? ??t thì bạn có ý nghĩa và mốc tình cảm, bạn có thể sẽ muốn tham khảo ý kiến mốc chuyên gia
- ?? biết thêm nữa về mốc, hãy truy cập:  
<https://www.epa.gov/mold/mold-cleanup-your-home> hoặc  
<https://www.epa.gov/mold/brief-guide-mold-moisture-and-your-home>.

Các vật dụng ?ã làm sạch có thể mất vài ngày mới khô hoàn toàn, vì vậy hãy vứt ??u quá trình lau dọn mốc vài ngày trước ngày chuyển nhà của bạn.

Khi bạn ?ã chuyển vào căn hộ của mình, nếu bạn lo ngại về chất lượng của căn hộ hoặc thấy có vi khuẩn phát triển trong căn hộ, hãy liên hệ với sở bộ trì bạn nhận ??c khi chuyển ??n.

Theo lịch hẹn, nhân viên bộ trì sẽ tiến hành kiểm tra trước quan và xem xét các thành phần của căn hộ. Nếu căn hộ không hoạt động an toàn hoặc có vấn đề về nhiễm khuẩn, FEMA sẽ làm việc với bạn ?? xác ??nh gì?i pháp nhà ? t?m thì phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

?? biết thêm thông tin về Căn bão Harvey và sự phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa của Căn bão Harvey tại [www.fema.gov/disaster/4332](http://www.fema.gov/disaster/4332),



**FEMA**

Page 2 of 3

h?c trang Facebook FEMA Harvey Facebook t?i  
[www.facebook.com/FEMAharvey](http://www.facebook.com/FEMAh Harvey), tài kho?n Twitter FEMA Region 6 Twitter t?i  
[twitter.com/FEMARegion6](https://twitter.com/FEMARegion6) h?c trang web c?a Phòng Qu?n Lý Tình Tr?ng Kh?n  
C?p c?a Texas t?i [www.dps.texas.gov/dem/](http://www.dps.texas.gov/dem/).



**FEMA**